

# Động viên thanh niên lên đường nhập ngũ

Đến nay, 8/8 huyện, thành phố trong tỉnh đã hoàn thành các bước khám tuyển, phúc tra, phát lệnh gọi nhập ngũ cho công dân đủ điều kiện nhập ngũ; đồng thời, quản lý nguồn thanh niên nhập ngũ và chuẩn bị mọi điều kiện cho lễ giao nhận quân năm 2019.

Trung tá Đào Hồng Dương, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Đông Hưng cho biết: Dù chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng là tiêu chí hàng đầu trong công tác tuyển quân. Sau khi chốt danh sách, hiệp đồng với các đơn vị nhận quân, việc bảo đảm quân số theo hiệp đồng là rất cần thiết, là điều kiện tiên quyết để công tác giao quân thuận lợi, an toàn. Chúng tôi xác định không được chủ quan mà tiếp tục tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt xác định số thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự (NVQS) trở về địa phương là kênh thông tin, tuyên truyền, vận động thanh niên chuẩn bị nhập ngũ hiệu quả nhất. Ngoài ra, địa phương đã tổ chức tốt việc mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 112 thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ. Rất vui là trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi, 415 thanh niên đã nhận lệnh đều chấp hành nghiêm pháp luật, vui xuân, đón tết an toàn, lành mạnh.



Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh tặng quà đồng viên tân binh có hoàn cảnh khó khăn.

truyền thanh các cấp; đồng thời, phân công thành viên bám cơ sở để kịp thời tham mưu, xử lý những bất cập, phát sinh trước thời gian giao quân. Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng NVQS tỉnh cho biết: Cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã nỗ lực thực hiện đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, nghiêm túc nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Toàn tỉnh đã điều khám sức khỏe 11.613 công dân. Quân số có mặt khám

tuyển đúng lịch 8.323 công dân, đạt 71,7% so với số điều khám. Kết quả, đến ngày 30/1/2019, toàn tỉnh có 3.593 công dân đủ điều kiện sẵn sàng nhập ngũ, đạt tỷ lệ 135,6% so với chỉ tiêu giao quân. Hội đồng NVQS các huyện, thành phố chỉ đạo lực lượng công an chủ trì, phối hợp với cơ quan quân sự tổ chức thẩm tra, xác minh, xét duyệt tiêu chuẩn chính trị công dân nhập ngũ nghiêm chỉnh, đúng quy định. Năm nay, toàn tỉnh có 340 công dân có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học nhập ngũ.

Theo kế hoạch, trong ngày 20/2/2019, 8/8 huyện, thành phố sẽ đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân. Cùng với làm tốt công tác chuẩn bị, các địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tích cực phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện NVQS gắn với thực hiện chính sách hậu phương quân đội, tạo điều kiện bố trí việc làm hợp lý và thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi cho thanh niên sau khi hoàn thành NVQS trở về. Qua đó giúp thanh niên, người lao động trong diện nhập ngũ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp

yên tâm thực hiện NVQS. Cũng như mọi năm, cùng với quà của tỉnh, các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn đã tích cực huy động các nguồn xã hội hóa để thăm hỏi, tặng quà; đồng thời, tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, tạo khí thế sôi nổi động viên thanh niên lên đường làm nhiệm vụ.

Riêng đối với những tân binh có hoàn cảnh khó khăn, Bộ CHQS tỉnh đã trích quỹ của đơn vị tặng 24 suất quà trị giá 800.000 đồng/suất. Ngoài ra, cơ quan quân sự các huyện, thành phố cũng đã tổ chức các đoàn đến thăm, tặng gần 100 suất quà cho những thanh niên có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, xung phong nhập ngũ.

Thượng tá Nguyễn Minh Thắng, Chính trị viên Ban CHQS huyện Kiến Xương cho biết: Năm 2019, Kiến Xương được tỉnh giao tuyển chọn 325 công dân nhập ngũ. Trước tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Ban CHQS huyện đã tích cực nắm tình hình thanh niên, cử cán bộ của đơn vị cùng các đoàn thể, địa phương xuống các gia đình có thanh niên trúng tuyển NVQS để thăm hỏi, nắm bắt tư tưởng đồng thời lưu ý, dặn dò thanh niên vui tết nhưng phải giữ gìn sức khỏe, chuẩn bị tốt cho ngày nhập ngũ. Hiện nay, tinh thần các thanh niên rất tốt và chờ đến ngày nhập ngũ.

Là một trong những thanh niên có hoàn cảnh khó khăn nhưng em Lê Văn Tài ở thôn Thanh Miếu, xã Vũ Phúc (thành phố Thái Bình) vẫn xung phong lên đường nhập ngũ. Tài tâm sự: Được các cấp chính quyền quan tâm giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần, em rất yên tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc và phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao...

TẮT ĐẠT

## Sơn Đoòng - điểm du lịch đáng mơ ước nhất năm 2019



(nhandan.com.vn) Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết, Lonely Planet - tạp chí nổi nhất thế giới về hướng dẫn và cung cấp thông tin cho khách du lịch vừa cung cấp đến độc giả danh sách 5 điểm du lịch đáng mơ ước nhất thế giới năm 2019, trong đó có hang Sơn Đoòng.

Theo tạp chí này, Sơn Đoòng được xếp thứ ba, sau đường mòn Inca lên Machu Picchu ở Peru và lễ hội văn hóa, âm nhạc, nghệ thuật Burning Man ở Nevada.

"Để biến giấc mơ đến Sơn Đoòng thành hiện thực, bạn phải ghi nhớ lịch của mình để đặt chỗ ngay cho những hành trình đến các điểm đến mơ ước nhất trên thế giới trong năm 2019.

Sơn Đoòng, với độ sâu đáng kinh ngạc của hang động lớn nhất thế giới thu hút tất cả những ai có chuyên du lịch thám hiểm thực thụ. Tuy nhiên, để có cơ hội thực hiện chuyến đi này, bạn cần phải đặt chỗ trước thông qua website của đơn vị khai thác. Hiện nay chỉ còn ít hơn 300 chỗ (trong 1.000 khách du lịch được phép khám phá hang Sơn Đoòng trong năm 2019) cho các bạn trong năm nay. Nếu bạn muốn mình ở trong số những người may mắn này, hãy đặt chỗ ngay hoặc đăng ký vào danh sách chờ cho năm 2020" - tạp chí này mô tả.



"Bơi trong hang Ken" của Carsen Peter là 1 trong 8 bức ảnh về hang động đẹp nhất thế giới do National Geographic bình chọn.

Theo Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình, tới đây sẽ tổ chức chương trình thám hiểm một lối đi dưới nước dài 600m chưa từng được khám phá bên trong hang Sơn Đoòng để tìm lối thông từ hệ thống hang hiện hữu đến một hang động gần đó (hang Thung) với sự tham gia của 4 chuyên gia lặn hang động đã tham gia chiến dịch giải cứu đội bóng nhí "Heo rừng" ở Thái Lan.

Nếu đợt thám hiểm này thành công, hệ thống hang động Sơn Đoòng còn lớn hơn rất nhiều so với ghi nhận hiện nay, củng cố vị trí hang động tự nhiên lớn nhất thế giới của nó. Đồng thời, trong năm 2019, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình phối hợp với các đơn vị làm việc với các hãng truyền thông lớn trên thế giới để thực hiện các chương trình truyền hình thực tế lớn tại Sơn Đoòng và Phong Nha - Kẻ Bàng.



Bãi cắm trại trong hang Sơn Đoòng.

# Anh em song sinh viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Trong số 2.650 thanh niên Thái Bình chuẩn bị nhập ngũ năm 2019 có anh em song sinh Lê Hồng Phúc và Lê Xuân Lộc, sinh năm 2000, ở thôn Phương La 3, xã Thái Phương (Hưng Hà) viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Chúng tôi gặp Phúc và Lộc tại trụ sở UBND xã Thái Phương khi 15 thanh niên của địa phương đang làm thủ tục nhận quân trang chuẩn bị cho ngày nhập ngũ. Ông Trần Bá Cao, Chủ tịch UBND xã cho biết: Phát huy truyền thống quê hương, những năm qua, xã Thái Phương luôn hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân. Năm nay, được cấp trên giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 15 công dân nhập ngũ, đến thời điểm này xã đã tuyển chọn được 16 thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ. Điều phân khởi nhất là xã có hai anh em sinh đôi viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Con trai tôi cũng trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và vinh dự lên đường nhập ngũ đợt này. 100% thanh



Hai anh em Lê Hồng Phúc và Lê Xuân Lộc nhận quân trang, sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

niên đã nhận đủ quân tư trang, tư tưởng tốt, sẵn sàng cho ngày hội tòng quân. Trò chuyện với Phúc và Lộc, chúng tôi được biết hai em đều có ước mơ trở thành người lính từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Mặc dù nhà chỉ có hai anh em nhưng khi có giấy gọi

sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, cả Tổng Thị Chuyền, mẹ của Phúc và Lộc đã chủ động gọi điện thông báo cho các con thu xếp công việc về quê tham gia khám tuyển đầy đủ. Phúc chia sẻ: Hiện nay em đang làm công nhân tại Hà Nội với mức lương hơn 5 triệu đồng/tháng còn Lộc

đang làm tại Điện Biên. Khi mẹ điện thoại thông báo, chúng em đã xin nghỉ để trở về thực hiện trách nhiệm công dân vì đây là cơ hội để chúng em thực hiện ước mơ của mình.

Sau khi có kết quả khám tuyển nghĩa vụ quân sự, Lộc được cán bộ Ban CHQS xã thông báo hai anh em đều đủ điều kiện nhập ngũ nhưng theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự thì một trong hai người sẽ được tạm hoãn nhập ngũ. Tuy nhiên, Lộc đã viết đơn tình nguyện để cùng anh trai đi bộ đội. Lộc chia sẻ: Được đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam là niềm vinh dự, tự hào, cũng là trách nhiệm cao cả của tuổi trẻ đối với đất nước. Em mong muốn sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự sẽ học nghề để có công việc ổn định đủ để báo hiếu mẹ. Khi thấy em thể hiện mong muốn được gia nhập quân đội, bố mẹ em rất phấn khởi và đồng ý mặc các con phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nói về Phúc và Lộc, ông Đào Văn Khánh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Thái Phương cho biết: Khi Lộc gửi đơn tình nguyện nhập ngũ, bản thân tôi rất bất ngờ và thấy vui vì có những thanh niên như cháu đã nhận thức đầy đủ quyền và trách nhiệm của bản thân. Đây là trường hợp đầu tiên ở địa phương. Ở thôn làng, hai cháu Phúc và Lộc được mọi người đánh giá là ngoan ngoãn, chịu khó làm ăn, không mắc tệ nạn xã hội. Bố mẹ các cháu rất vui vẻ và đồng thuận khi hai con cùng nhập ngũ một đợt.

Nhìn hai con chững chạc trong bộ quân phục còn mới, ông Lê Xuân Phê, bố của Phúc và Lộc trào dâng niềm hạnh phúc. Chỉ một còn thời gian ngắn nữa thôi là các con sẽ trở về đơn vị. Trong suy nghĩ của ông Phê, môi trường quân đội sẽ là nơi các con rèn luyện bản lĩnh, rèn luyện ý chí và khát vọng vươn lên để vững bước trên con đường phía trước.

THIỆN AN

# TUỔI TRẺ THÀNH PHỐ VÌ CUỘC SỐNG CỘNG ĐỒNG

Thời gian qua, tuổi trẻ thành phố Thái Bình đã có nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên (ĐVTN), góp sức trẻ cùng Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân xây dựng thành phố sớm trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh.

Với phương châm "Mỗi ĐVTN một ngày tình nguyện; mỗi chỉ đoàn một hoạt động tình nguyện; mỗi cơ sở đoàn một công trình, phần việc tình nguyện", phong trào xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ thành phố đã thu hút hàng nghìn lượt ĐVTN tham gia với rất nhiều hoạt động ý nghĩa như: trao tặng quà, học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường; tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo; hiến máu tình nguyện; tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội... Các hoạt động được tổ chức trải rộng trong năm nhưng sôi nổi nhất là trong tháng thanh niên và chiến dịch thanh niên tình nguyện hè với nhiều công trình, phần việc thiết thực trong xây dựng nông

thôn mới, đô thị văn minh. Đến nay, 100% cơ sở đoàn đã thành lập đội thanh niên xung kích, xây dựng góc phố xanh, sạch. Với các mô hình này, tuổi trẻ thành phố đã tích cực triển khai các phần việc như: bảo đảm an toàn giao thông tại các ngã tư trọng điểm, vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy, trồng, chăm sóc cây xanh; giúp đỡ xây, sửa nhà ở cho các gia đình chính sách; xây dựng nhà nhân ái... thu hút đông đảo ĐVTN tham gia.

Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện bảo vệ môi trường, 100% cơ sở đoàn vận động ĐVTN tham gia vệ sinh môi trường; thực hiện tốt phong trào ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh; thành lập các đội thanh niên xung kích bảo vệ môi trường... Theo đó, Thành đoàn tổ chức cho các

cơ sở đoàn đăng ký đảm nhận và thực hiện các tuyến đường "xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn"; tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa trong ĐVTN và nhân dân; xây dựng và nhân rộng mô hình công trường an toàn giao thông, duy trì định kỳ 1 lần/tuần tại các tuyến đường thanh niên tự quản. Năm 2018, các cơ sở đoàn đã tổ chức gần 60 đợt vệ sinh môi trường tại các tuyến đường thanh niên tự quản. Năm 2018, các cơ sở đoàn đã tổ chức gần 60 đợt vệ sinh môi trường tại các tuyến đường thanh niên tự quản, khu di tích lịch sử, khơi thông dòng chảy. Trên quy mô cấp thành phố, Ban Thường vụ Thành đoàn phối hợp tổ chức ra quân ngày chủ nhật xanh vệ sinh môi trường khuôn viên Đền thờ Liệt sĩ tỉnh; thu gom rác thải, khơi thông dòng chảy tại tuyến sông Kiến Giang đoạn cầu Phúc Khánh và chợ Hải sản; xóa bãi rác lộ thiên khu vực chợ Hải

sản; xây dựng công trình thanh niên "Góc phố xanh" tại phường Trần Hưng Đạo... Các hoạt động này đã thu hút gần 4.500 đoàn viên, thanh thiếu nhi các cơ sở đoàn, đội tham gia. Cùng với đó, Thành đoàn chủ động phối hợp tổ chức 5 đợt khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc cho 700 đối tượng là cựu thanh niên xung phong, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, người già cô đơn; tổ chức 2 đợt hiến máu tình nguyện với sự tham gia của 300 ĐVTN, thu được 120 đơn vị máu; trao tặng gần 200 suất quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp xây tặng nhà nhân ái cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá 150 triệu đồng...

Để phát huy sức trẻ, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phong

trào xây dựng nông thôn mới, Thành đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động ĐVTN và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung vào các hoạt động tình nguyện xây dựng hạ tầng nông thôn. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Thành đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cơ sở đoàn tổ chức thực hiện các công trình, phần việc

thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới. Tiêu biểu như công trình "Thấp sáng đường quê" dài 5km của Đoàn Thanh niên xã Vũ Đông, công trình hàng cây thanh niên với 300 cây keo của Đoàn thanh niên xã Vũ Lạc... 100% cơ sở đoàn phường, xã có phần việc thanh niên trong khơi thông dòng sông, kênh mương, tham gia củng cố đường bê tông, thu gom rác, bao bì, khơi thông và sửa chữa gần

12km kênh mương nội đồng, cống rãnh, đường giao thông nông thôn, thu hút 5.000 lượt ĐVTN tham gia. Bằng nhiệt huyết, tinh thần hăng hái của tuổi trẻ, ĐVTN thành phố đã để lại dấu ấn và khẳng định vai trò xung kích trong các lĩnh vực, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp đồng thời hướng thanh niên có cuộc sống lành mạnh, nhân văn, có ích cho xã hội.

MINH NGUYỄN



Đoàn viên thanh niên tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh.